



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ สส.

เรียน ร.อสส. , ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สส.

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจ้งให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว นั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการอบรม มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย และเข้ารับการอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยให้ไปรายงานตัวและเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชลิ ยั่งตรง)

ผอ.กจ.

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๑๓๓๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๑๒๕๔
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นฯ รุ่นที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ตารางการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงขอให้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการอบรมฯ มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย และเข้ารับการอบรมตามกำหนด โดยเดินทางไปรายงานตัว และเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ , ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยตรี ชยุต พรหมเทศ	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม	
๒	นางสมพร วุฒิมริักษ์	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่	
๓	นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	กองคลัง	
๔	นายธนะสิทธิ์ อนันต์ศิริเกษม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้องถิ่น	
๕	นายธนกฤต รัตนพันธ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	
๖	นายพจนกร จันทรา	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	
๗	นายประสูตร เหลืองสมานกุล	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	
๘	นายจิรกุล กองฉลาด	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	
๙	นางสาวปัญญา จินตกะวงส์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	
๑๐	นางสาวเรไร รัตนานนท์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	
๑๑	ว่าที่ร้อยตรีปวีรบรรต สมณะ	นิติกรชำนาญการ	สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	
๑๒	นายนคร พันธุ์สวัสดิ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น	
๑๓	นายเทพสุริยา บ่อใหญ่	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น	
๑๔	นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงสี	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	
๑๕	นายอดิศร สุนทรวิภาต	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑๖	นายเศรษฐา ใจสมคม	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบรูปแบบ และโครงสร้าง	
๑๗	นายราม จินตมาศ	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม	
๑๘	ว่าที่ร้อยตรี สงไชย ฤทธิ์เดช	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักมาตรฐานการบริหาร งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๑๙	นายรณกฤต อรรถฤทธิ์ดำรง	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	สำนักประสานและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น	
๒๐	นายอำนาจ ทองนุ่น	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	สำนักงานผู้ตรวจราชการ	
๒๑	นายสุวรรณชัย สมปอง	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๒๒	นางสาวพรพนา เย็นเป็นสุข	นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๒๓	นายณรงค์ศักดิ์ หนูอุดม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	
๒๔	นายจिरเดช พงษ์ประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๕	นายสุปัทม์ ทองรัตน์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๖	นางทิวาพรรณ สหอารักขา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๗	นายรัฐธรรมนุญ เทศแก้ว	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๒๘	นายรัชชัย มูลมิ่ง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๒๙	พันจ่าเอกสมชาย กลิ่นแจ่ม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๓๐	นายปกาสิต ศีกสงคราม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๓๑	นางวรรณ จิตต์ยม	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	
๓๒	นายฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	
๓๓	นายรณณ์ พาพันธ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	
๓๔	นางสาวรัตนา ลือชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	
๓๕	นายประกาศ พุดเนียม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	
๓๖	นายวิษณุ วิทยวรวิวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๓๗	นายขวลิต สาสกุล	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๓๘	นายประเสริฐ คงเพชร	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	
๓๙	นายมานิตย์ สิงขร์วัฒน์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตราด	
๔๐	นายธีระนันท์ ชัยมานันท์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก	
๔๑	นายเสรี หาญกล้า	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	
๔๒	นายวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๔๓	นายทองใบ หนูไพล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๔๔	นางพรประภา กลั่นสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๔๕	นางสาวรัตนภรณ์ รามแก้ว	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๔๖	นายวรพงษ์ ทองนิตย์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	
๔๗	นายนิรันดร์ ทองคุปต์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๔๘	นางสาวละม่อม พรหมปลอด	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๔๙	นายประพฤติ อานุกาเวนะวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	
๕๐	นายกิจพิพัฒน์ ชุ่มด้วง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	
๕๑	นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	
๕๒	นายชู สุดสะอาด	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์	
๕๓	นายธีระโชติ พรหมโอรส	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	
๕๔	นายสมชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๕๕	นายอภัย หมื่นสิทธิ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี	
๕๖	ว่าที่ร้อยโท กองพันธ์ ผิวผ่อง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๕๗	นางมธุภาณี แจ้ขุม	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	
๕๘	ว่าที่ร้อยตรีวีรพงศ์ สุมาวงศ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	
๕๙	นายบุญเลิศ ฉลองชาติ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	
๖๐	นายธีระ ใจเพชร	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	
๖๑	นางสาวเขมิกา รอดศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดแพร่	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๖๒	นายเจริญ พุ่มพะกา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	
๖๓	นายอุดม โพธิ์งาม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	
๖๔	นายสนอง วรรณวงศ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร	
๖๕	นางจิณัฐตรา วชิรภนิก	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๖๖	นายชาญณรงค์ ขาวแปลก	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	
๖๗	นายอาทิตย์ ศิริศักดิ์วัฒนา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	
๖๘	นางวัชรีย์ ชูเลิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา	
๖๙	นายไชยยา รัชชา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	
๗๐	นายศิวพร บัวสงค์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๗๑	นายบุญรอด บรรจง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	
๗๒	นายฉลอง นิมวงษ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	
๗๓	นายอนันต์ ถ้ำทอง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	
๗๔	นางสาวอัญชญา ทุมเชื้อ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	
๗๕	นางลักขมณ สรรพศิลป์บุตร	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	
๗๖	นายปกรณ์ มหากันธา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	
๗๗	นายเฉลียว วงศ์สว่างตร	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเลย	
๗๘	นายพิเศษ ศิริวงศ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๗๙	นายสมเกียรติ บัวเหลือง	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	
๘๐	นายวิจิตร หวานนวล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสตูล	
๘๑	นายณัฐฉัตร นวเพ็ญกุล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
๘๒	นายสุคนธ์ศักดิ์ สิงโตเกษม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม	
๘๓	นางสาวพรมณีนุช ภิญโญ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร	
๘๔	นายชุนเทพ ใหม่สาลี	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	
๘๕	นายวิชา คชวิเชียร	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	
๘๖	นางนันทชญาณ์ จรรยาเกียรติคุณ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	
๘๗	ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย สมวิธน์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	
๘๘	นายบรรจง ปานเขียว	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	
๘๙	ว่าที่ร้อยตรี นพดล บุตรพันธ์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	
๙๐	นายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์	
๙๑	นายเฉลียว สืบวิเศษ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	
๙๒	นายอุดม อ่อนจันทร์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๙๓	นายบุรีศรี กาบเครือ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
๙๔	นายสุธรรม ยินสุข	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	
๙๕	นายเกษม พงษ์เสนห์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	
๙๖	นายยศพล ชูศรี	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๙๗	นางสาวฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์	
๙๘	นายกัมพล กลิ่นแก้ว	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี	
๙๙	นายพิชญ์ เกษัชชะ	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๐๐	นายสุเวช ชนะสุข	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ ๑
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑. การรายงานตัว วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. การแต่งกาย

๒.๑ ชุดเรียน

- ๑) วันรายงานตัว วันพิธีปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีทากี
คอพับแขนยาว
- ๒) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดำ หรือสีกรมท่า
(ใส่ในวันอังคาร - วันศุกร์)
- ๓) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดำ หรือ
สีกรมท่า (ใส่ในวันอังคาร - วันศุกร์)
- ๔) รองเท้าหุ้มส้น/หุ้มข้อ สีดำ

๒.๒ ชุดออกกำลังกาย

- ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
- ๒) กางเกงวอร์มสีดำ หรือสีกรมท่า ชายยาว อย่างน้อย ๒ ตัว
- ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/รองเท้าสีขาว

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

- ๑) ภาพถ่ายแต่งเครื่องแบบหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
- ๒) ของใช้ประจำวันที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ยาประจำตัว
ควรเตรียมมาให้พร้อม

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้

- ๑) เน็คไท ๑ เส้น
- ๒) กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
- ๓) เสื้อยืดคอปก ๑ ตัว
- ๔) ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร

